



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๐.๓๕๑๙ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ กษ ๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายภูมินทร์ บุญบันดาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สำเนา

คำสั่งกรมป่าไม้

ที่ กศป/๒๕๖๓

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

.....

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๖๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กรณีการลงนามในคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต่ำกว่าระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ในกรณีที่ไม่ได้ผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ นั้น

กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ราชการ ในกรณีที่ไม่ได้ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนและผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนและผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ จำนวน ๑๓ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงนาม) ภูมินทร์ บุญบันดาร

(นายภูมินทร์ บุญบันดาร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

บัญชีรายละเอียดการส่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

แบบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ *กส.ร.ก/๒๕๖๓* ลงวันที่ *๓๔* ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ		รักษาการในตำแหน่ง		เลขที่	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท			
๑.	นายธัญช งามชัย	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	วิชาการ ประเภท	ชำนาญการ พิเศษ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	ปดตั้งแต่ต้นปี
๒.	นายรัฐภาคย์ ศรีน้อย	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ช่วยปฏิบัติราชการสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	ปดตั้งแต่ต้นปี
๓.	นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	ปดตั้งแต่ต้นปี
๔.	นายพงษ์อภัย คุณพิน	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)	วิชาการ	ชำนาญการ	ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	ปดตั้งแต่ต้นปี

บัญชีรายชื่อและรายละเอียดการสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
แบบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ *มคส/กรม/๒๕๖๓* ลงวันที่ *๑๔* ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			รักษาการในตำแหน่ง			เลขที่	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ			
๕.	นายจำลอง อุทัยวัฒนะเดชา	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	วิชาการ ประเภท	ชำนาญการ พิเศษ	ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) อีกหน้าที่หนึ่ง	-	-	-	นับนี้เป็นต้นไป	
๖.	นายสุรชาติ ปุณณวานิชศิริ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ช่วยปฏิบัติราชการสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สระบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	-	นับนี้เป็นต้นไป	
๗.	นายสยาม สละ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	วิชาการ	ชำนาญการ	ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สระบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	-	นับนี้เป็นต้นไป	
๘.	นายพรเทพ ต้นสกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้เอกวิเศษ ส่วนควบคุมป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมป่า ช่วยปฏิบัติราชการสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	ทั่วไป	อาวุโส	ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สระบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	-	นับนี้เป็นต้นไป	

บัญชีรายละเอียดการส่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 แผนท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ *กรมป่าไม้* / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			รักษาการในตำแหน่ง			เลขที่	ตั้งแต่วันที่	ทรงลาหยุด
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ			
๙.	นายคำเนิน เดชสอน	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	ทั่วไป	อาวุโส	ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อ่างทอง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	-	บัดนี้พ้นตำแหน่งไป	
๑๐.	นายสมภาพ อุ่นใจ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานนวัตกรรมวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ช่วยปฏิบัติราชการสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้นนทบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	-	บัดนี้พ้นตำแหน่งไป	
๑๑.	นายดำเนิน เดชสอน	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	ทั่วไป	อาวุโส	ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ พระนครศรีอยุธยา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) อีกรุ่นที่หนึ่ง	-	-	-	บัดนี้พ้นตำแหน่งไป	
๑๒.	นายรัชพล สัทธนาศเรีอง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนปลูกป่าภาครัฐ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าช่วยปฏิบัติ ราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	วิชาการ	ชำนาญการ	ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สิงห์บุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	-	บัดนี้พ้นตำแหน่งไป	
๑๓.	นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	วิชาการ	ชำนาญการ	ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชัยนาท สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	-	-	-	บัดนี้พ้นตำแหน่งไป	